

EXIM BANK สัญญาขยายฐานผู้ส่งออกภาคอีสานและใต้

EXIM BANK สัญญาให้คำปรึกษาแนะนำและบริการทางการเงินแก่ผู้ประกอบการท้องถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ เพื่อขยายฐานผู้ส่งออกและเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างประเทศของไทยในระยะยาว

นายสถาพร ชินะจิตร กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า EXIM BANK มีแผนการจัดโครงการ “เอ็กซิมสัญจรพบผู้ประกอบการ” เพื่อพบปะหารือกับภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ประกอบการรายย่อยในท้องถิ่นถึงแนวทางการสร้างผู้ส่งออกรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถประกอบธุรกิจส่งออกได้อย่างประสบความสำเร็จ รวมถึงความรู้เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารส่งออกและเครื่องมือการชำระเงินทางการค้าระหว่างประเทศ โดย EXIM BANK จัดให้มีคลินิกเคลื่อนที่ให้คำปรึกษาแนะนำและจัดหารูปแบบสนับสนุนทางการเงินที่เหมาะสมให้แก่ผู้สนใจจะเริ่มต้นหรือขยายธุรกิจส่งออก ซึ่งในปี 2549 EXIM BANK มีแผนจะจัดโครงการ “เอ็กซิมสัญจรพบผู้ประกอบการ” จำนวน 2 ครั้ง ครั้งแรกที่จังหวัดหนองคายในวันที่ 20-24 มีนาคม 2549 และครั้งที่สองที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2549

กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK เปิดเผยว่า ในการจัดโครงการ “เอ็กซิมสัญจรพบผู้ประกอบการ” ที่จังหวัดหนองคาย EXIM BANK ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดนในจังหวัดหนองคาย จัดบรรยายให้ความรู้และคำปรึกษาด้านการส่งออกและบริการทางการเงินของ EXIM BANK แก่ผู้ประกอบการที่สนใจตลอดทั้งวัน ณ โรงแรมหนองคายแกรนด์ จังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2549 โดยมีนายสุพจน์ เลาว์ณยศศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในวันที่ 20 มีนาคม 2549 ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อช่วยให้ผู้ส่งออก ผู้ประกอบการค้าชายแดนไทย-ลาวในเขตจังหวัดหนองคาย และผู้สนใจจะเริ่มต้นธุรกิจส่งออกได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและแหล่งเงินทุน อันจะเป็นการขยายฐานผู้ส่งออกและกระตุ้นการเติบโตของภาคส่งออกในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี EXIM BANK สาขาขอนแก่นทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาแนะนำอย่างใกล้ชิด

20 มีนาคม 2549

ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักบริหาร

เกี่ยวกับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2536 ซึ่งกำหนดขอบเขตอำนาจให้ธนาคารสามารถทำธุรกิจทุกประเภทที่ธนาคารพาณิชย์ทำได้ ยกเว้นเพียงการรับฝากเงินจากประชาชนทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการทางการเงินเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกไทยและนักลงทุนไทยในต่างประเทศ และสนับสนุนการค้าซึ่งเงินตราต่างประเทศของไทยหรือประหยัดเงินตราต่างประเทศ

ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักบริหาร

โทร. 0 2271 3700, 0 2278 0047, 0 2617 2111 ต่อ 1140-6